

## Giải Bóng Chuyền Nữ Chào Mừng Kỷ Niệm 94 Năm Ngày Thành Lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam do Công Đoàn Ngành Giáo Dục Kon Tum Tổ Chức: Tinh Thần Đoàn Kết Và Quyết Tâm



Nhằm chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024), Công đoàn ngành Giáo dục Kon Tum đã long trọng tổ chức Giải bóng chuyền nữ với sự tham gia của nhiều đội tuyển đến từ các trường học trong toàn tỉnh. Đây là sự kiện thể thao mang ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh vai trò của phụ nữ trong ngành giáo dục và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ.



Giải đấu đã diễn ra trong không khí sôi động và hào hứng. Các đội bóng thi đấu với tinh thần quyết tâm, cống hiến hết mình, thể hiện sự đoàn kết và khát khao chiến thắng. Những trận đấu không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật và chiến thuật mà còn là nơi để các vận động viên nữ bộc lộ tinh thần thể thao cao thượng và ý chí kiên cường.



Trong suốt quá trình thi đấu, đội bóng chuyên nữ của trường THPT Lê Lợi đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Các cô gái đã thi đấu đầy quả cảm, bản lĩnh và tạo ra những pha bóng đẹp mắt. Nhờ sự ủng hộ nồng nhiệt từ thầy cô và học sinh, những tiếng hô vang "Lê Lợi cố lên!" từ khán đài đã tiếp thêm lửa nhiệt huyết, giúp đội thắng hoa qua từng trận đấu và đã dành được giải khuyến khích. Dù không giành được ngôi vị cao nhất, nhưng đội bóng của trường vẫn nhận được sự đánh giá cao từ ban tổ chức cũng như các đội bạn.



Giải bóng chuyên nữ năm nay là một hoạt động ý nghĩa, không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để các cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ giao lưu, học hỏi lẫn nhau, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong toàn ngành giáo dục. Đồng thời, giải đấu

cũng là dịp để tôn vinh vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ, nhất là trong công tác giáo dục và phong trào thể dục thể thao.

Sự thành công của giải đấu không thể thiếu sự quan tâm và tạo điều kiện của ban giáo hiệu của các trường, cùng sự hỗ trợ tận tình từ Công đoàn ngành Giáo dục Kon Tum. Chân thành cảm ơn quý thầy cô, phụ huynh và học sinh đã đồng hành, cổ vũ, góp phần tạo nên thành công tốt đẹp cho giải bóng chuyền nữ năm nay.

Nhân dịp này, chúng ta càng thêm trân trọng những giá trị mà phụ nữ Việt Nam đã và đang đóng góp cho xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.